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นายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานรัฐสภา ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม จากนั้นได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม โดยใช้เวลาอภิปรายปรึกษาหารือเป็นเวลา ๓๕ นาที 
และเม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยประธานได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมรับทราบเรื่องสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน ๙ ท่าน    

หลังจากนั้นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance  Act  
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย 
นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงเหตุผลในการเสนอ
ร่างกรอบการเจรจาดังกล่าวต่อท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า รัฐบาลเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบการ
เจรจาความตกลงดังกล่าว ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือให้คณะผู้แทนไทย ซ่ึงประกอบไป
ด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แต่งต้ังได้นํา
กรอบการเจรจาดังกล่าวไปใช้ในการเจรจากับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป ท้ังนี้ความตกลงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามข้อตกลง Foreign Account Tax Compliance  Act   
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (ความตกลง FATCA) เป็นความตก
ลงท่ีริเริ่มโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของระบบภาษีผ่านการตรวจสอบทาง
บัญชีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแหล่งรายได้ของชาติระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่สัญญา โดย
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศคู่สัญญา รายงานธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน และการประกันภัยบาง
ประเภท ท้ังนี้ หากสถาบันการเงินในประเทศใดไม่ทําความตกลง FATCA จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ ๓๐ ของเงินท่ีอยู่ภายใต้ระบบภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศท่ีทําความตกลง FATCA 
กับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย 
อย่างไรก็ตามกรอบการเจรจาท่ีขอความเห็นชอบในครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง 

๑. หลักการท่ัวไปเก่ียวกับความตกลง FATCA ตลอดจนขอบเขตของความร่วมมือในด้านภาษี
ระหว่างประเทศคู่สัญญา 

๒. รูปแบบและประเภทของข้อมูลทางบัญชี ธุรกรรมทางการเงิน การลงทุนและการประกันภัยท่ี
ต้องมีการตรวจสอบและรายงานข้อมูลและท่ีได้รับการยกเว้นตามความหมายของความตกลง FATCA  

๓. กําหนดสถาบันการเงิน และองค์กรท่ีมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบบัญชีและรายงานข้อมูลและท่ีอาจ
ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 
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๔. ข้ันตอนและวิธีการในการจัดส่ง และการขอรับข้อมูลทางบัญชีท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน 
การลงทุนและการประกันภัย 

๕. ข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามความตกลง FATCA เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามความตกลง FATCA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เม่ือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงเหตุผลในการเสนอร่างกรอบ
การเจรจาดังกล่าวต่อท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้ว ได้มีสมาชิกประสงค์อภิปรายหลายท่าน ซ่ึงผู้อภิปรายส่วน
ใหญ่ได้ตั้งข้อสังเกตและมีข้อซักถามอย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ผู้อภิปรายต้ังข้อสังเกตว่าการท่ีสหรัฐอเมริกาซ่ึงประสบ
ปัญหาการเก็บภาษีบุคคลและนิติบุคคลของคนสหรัฐเองท่ีไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ กว่า ๖ ล้ายรายนั้น และ
สหรัฐได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ประเทศท่ีคนอเมริกันและนิติบุคคลของอเมริกาท่ีเข้าไปลงทุนต้อง
รับผิดชอบในการทํารายงานการทําธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นเพ่ือเสนอต่ออเมริกานั้นเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึง
สมาชิกเห็นว่าเป็นปัญหาภายในของอเมริกาเอง แต่ประเทศคู่สัญญากลับต้องแบกรับภาระในการจัดรายงานส่ง
ให้อเมริกาโดยประเทศไทยหากทําความตกลงFATCAกับสหรัฐก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํารายงานส่งสหรัฐ
เอง ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นประโยชน์ท่ีสหรัฐจะรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของคนไทยในสหรัฐต่อ
ประเทศไทย เนื่องจากไทยไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีคนไทยในต่างประเทศซ่ึงต่างกับอเมริกา รวมถึงเกรงว่าหาก
ไทยเจรจาทําความตกลงดังกล่าว อาจเสียอธิปไตยด้านการเงินการคลัง และมีความห่วงใยว่า นักลงทุนของ
อเมริกาท่ีเข้ามาลงทุนในไทยอาจย้ายฐานการลงทุนไปประเทศท่ีไม่ได้ทําความตกลง FATCA กับสหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า การเจรจาความ
ตกลง FATCA ตามท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมนั้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบภาษีและการสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีระหว่างประเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐในการตรวจสอบและสร้าง
ฐานข้อมูลทางภาษีอากรของแหล่งรายได้ของคนชาติท่ีอยู่นอกประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาและพัฒนาการจัดเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้ของรัฐ และเป็นการพัฒนาระบบการคลัง
ท่ียั่งยืนในอนาคตต่อไป อีกท้ังช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย 

เม่ือปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาความ
ตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax 
Compliance  Act   ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ความตกลง 
FATCA) ท้ังนี้เม่ือรัฐบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คณะผู้แทนไทยจะเริ่มดําเนินการเจรจาภายใต้ขอบเขต
ของการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบเพ่ือกําหนดสาระสําคัญและรายละเอียดของความตกลง 
FATCA ต่อไป ท้ังนี้ ก่อนการลงนามในหนังสือสัญญาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความตกลง FATCA 
กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้ันตอนท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนนําร่างความตกลงให้รัฐสภาเห็นชอบอีก
ครั้งหนึ่ง 

ต่อจากนั้น ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช ในฐานะวิปรัฐบาลได้เสนอขอเปลี่ยนระเบียบวาระการ
ประชุมโดยขอเลื่อนเรื่องด่วนท่ี ๒๓ ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ข้ึนมาพิจารณาก่อน โดยให้เหตุผลว่า
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า  คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหารเม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญ สมควรท่ีจะได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงได้มี
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มติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยขอให้มีการอภิปรายท่ัวไปใน
ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ เพ่ือรัฐบาลจะได้นําข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาใน
การดําเนินการในข้ันตอนต่อไป 

ท้ังนี้ ก่อนท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว สมาชิกฝ่ายค้านได้ต้ังข้อสังเกตว่าควรมีการ
ถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้ผ่านทางช่องทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ด้วย นอกเหนือจากโทรทัศน์และวิทยุ
รัฐสภา เนื่องจากเห็นว่าควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่เพ่ือให้ผู้รับฟังการประชุมได้รับข้อมูลอย่างท่ัวถึง รวมถึง
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาในท่ีประชุมด้วย อย่างไรก็ตามประธาน
รัฐสภาได้ชี้แจงต่อสมาชิกว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจรับเสด็จ ซ่ึงเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจหลักก็จะเดินทางมาร่วม
ประชุม ทางด้านนายสุรพงศ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ชี้แจงว่าได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีมาชี้แจง และยินดีท่ีจะให้มีการถ่ายทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ด้วย และการประชุมในวันนี้อาจขอประชุมลับเป็นช่วง ๆ ในกรณีท่ีมีการอภิปรายใน
ประเด็นอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาในอนาคต ท้ังนี้สมาชิกในท่ีประชุมเห็นด้วยกับ
ข้อหารือดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังคงมีสมาชิกโต้เถียงกันเรื่องการเสนอให้ประชุมลับว่า สมาชิกไม่ควรเสนอให้มี
การประชุมลับ เนื่องจากเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลในการเสนอให้ประชุมลับ ขณะท่ีสมาชิกผู้เสนอให้มีการประชุมลับ 
ได้ชี้แจงว่าสามารถเสนอได้เนื่องจากไม่ผิดข้อบังคับการประชุม ขณะเดียวกันมีสมาชิกบางท่านเสนอให้เลื่อนการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน ส่วนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเสนอให้มีการ
ประชุมต่อ  เม่ือมีการเสนอญัตติไม่ตรงกัน ๒ ฝ่าย ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุมว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวใน
วันนี้หรือไม่ เม่ือท่ีประชุมลงมติแล้วปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป 

จากนั้นนายสุรพงศ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
ได้แถลงเหตุผลในการเสนอขอรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาโดยการเปิดอภิปรายท่ัวไปโดยไม่มีการลงมติ 
โดยได้แถลงคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหารต่อท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
แต่ก่อนท่ีรัฐมนตรีจะแถลง ได้มีสมาชิกขอให้ประธานสั่งพักการประชุมไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ซ่ึงประชาชนไม่สามารถรับทราบได้อย่างท่ัวถึง แต่สมาชิกฝ่ายรัฐบาล
ขอให้ประธานดําเนินการประชุมต่อ ซ่ึงประธานแจ้งว่าขณะนี้ทางสถานีโทรทัศน์กําลังตัดเข้าสู่รายการ
ถ่ายทอดสดการประชุมจึงได้ดําเนินการประชุมต่อ ต่อมามีสมาชิกเสนอให้มีการแปลเอกสารคําพิพากษาเป็น
ภาษาไทยเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงขอเสนอให้มีการแปลเอกสารให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะมีการพิจารณา
เรื่องดังกล่าว ท้ังนี้ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะได้ดําเนินการตามท่ีสมาชิกร้องขอและให้รมต.ชี้แจงไป
พลางก่อน ต่อมา นายสุรพงศ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ชี้แจงเรื่องคําพิพากษาต่อท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมอบหมายให้คณะทีมทนายได้ชี้แจง
ต่อ จากนั้นนายวีระชัย พลาสัย เอกอัครราชทูตไทยประจําเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายต่อสู้คดี
ประสาทพระวิหารได้แถลงคําพิพากษาต่อท่ีประชุม 

ต่อจากนั้นได้มีสมาชิกสนใจอภิปรายเป็นจํานวนมาก โดยประเด็นท่ีสมาชิกอภิปรายมีหลากหลาย
ประเด็น เช่น การตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเป็นการตีความเกินคําร้อง ซ่ึงกระทรวง
การต่างประเทศจะต้องดําเนินการให้เห็นความชัดเจน และเห็นว่าคนไทยไม่ควรนิ่งเฉยต่อคําพิพากษาของศาล 
เนื่องจากจะถูกอ้างอิงและตีความเป็นการยอมรับ ส่วนการท่ีไทยจะต้องเจรจากับกัมพูชานั้นก็ควรดําเนินการ
อย่างรอบคอบ ส่วน นายสุรพงศ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
กล่าวว่าถึงแม้คําพิพากษาในขณะนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าไทยเสียดินแดน แต่เป็นชัยชนะของท้ัง ๒ ฝ่าย 
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โดยเฉพาะประชาชนบริเวณชายแดนท้ัง ๒ ประเทศ สามารถใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข ส่วนรายละเอียดท่ี
ศาลให้ไปเจรจาร่วมกับกัมพูชานั้น จะได้นัดนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา
ต่อไป ท้ังนี้ การเจรจาจะกระทําโดยเปิดเผย และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดําเนินการใด ๆ จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง พร้อมปฏิเสธว่าไม่
เคยกล่าวว่าจะรับผลคําพิพากษาของศาลโลก เพียงแต่พูดว่าจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น 

จากนั้นสมาชิกได้อภิปรายต่อโดยสมาชิกบางท่านบอกว่าหากไทยรับคําพิพากษาศาลโลกก็จะทําให้
ไทยเสียดินแดนบริเวณยอดเขาพระวิหาร ซ่ึงผู้อภิปรายยอมรับว่าคําพิพากษาครั้งนี้ถึงแม้จะมีผลดีอยู่บ้างแต่ก็มี
ผลเสียด้วย เนื่องจากยังมีความคลุมเครือพอสมควรซ่ึงรัฐบาลต้องเร่งทําความชัดเจนให้ประจักษ์ จากนั้นท่านทูต
วีระชัย  พลาสัย หัวหน้าทีมกฎหมายต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับการตีความของศาลโลก
กรณีการตีความคําว่าชะง่อนผา และแนวเขตรอบปราสาทพระวิหาร โดยศาลโลกไม่ใช้แผนท่ี ๑:๒๐๐,๐๐๐ ท่ี
กัมพูชาเสนอ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาคดี ขณะเดียวกันก็ขอให้ทหารไทยถอนทหารออกจากเขตท่ีไทยเคย
ล้อมรั้วปราสาทพระวิหารตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมถึงการพูดถึงแนวเขตตามธรรมชาติ ท้ังนี้ท่าน
ทูตวีระชัย ยอมรับว่าการตีความตามคําพิพากษาของศาลโลกมีท้ังผลดีและความคลุมเครือท่ียังไม่สามารถชี้ชัดใน
เรื่องเส้นเขตแดนได้ ดังนั้นไทยต้องเตรียมข้อมูลอย่างรอบคอบรัดกุมในการไปเจรจากับกัมพูชาในอนาคต 

ในการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาครั้งนี้มีสมาชิกหลายท่าน ได้เสนอว่าไทยยัง
ไม่ควรรีบถอนทหารตามคําสั่งศาล แต่ไทยควรศึกษาคําพิพากษาของศาลโลกอย่างละเอียดชัดเจนเพ่ือป้องกัน
ความสับสนของสังคมและเพ่ือเตรียมข้อมูลในการเจรจากับกัมพูชาต่อไป 

อย่างไรก็ตามในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภานั้นสมาชิกผู้อภิปรายส่วนใหญ่แสดงความชื่นชม
การทํางานของท่านทูตวีระชัย  พลาสัยและคณะเป็นอย่างมากท่ีทุ่มเททํางานต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารมาตลอด 
๕ ปี ภายหลังการอภิปรายจนได้เวลาพอสมควรและรัฐบาลได้รับทราบข้อมูลข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของสมาชิก
รัฐสภาแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา ๐๑.๓๖ นาฬิกา 

 

 


